



## ประกาศ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด

### เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 หมวด 2 ข้อ 5 (3) กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ให้จัดทำนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ นั้น

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการลดโอกาสในการเกิดปัญหาทางการเงิน การดำเนินงาน และเพื่อความมั่นคงขององค์กรในระยะยาว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (ปี 2567-2582) โดยกำหนดให้ มีการระบุ วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้แผนปรับปรุงการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ทบทวนแผนปรับปรุงการดำเนินงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผล

2. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit / Default Risk) กำหนดนโยบายในการลงทุนกำหนดเพดานความเสี่ยง ทบทวนหลักเกณฑ์ และติดตาม สถานการณ์ขององค์กรที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด ลงทุน

3. ความเสี่ยงด้านการลงทุนและการตลาด (Interest Rate Risk) ติดตาม มีแผนการตลาดที่ชัดเจน และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตลาด โดยกำหนดให้มีการระบุวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยที่จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการตลาด รวมทั้งทบทวนแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องและติดตามสถานการณ์ภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง

/4. ความเสี่ยงด้าน...

4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) มีการควบคุมให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด มีสภาพคล่องเพียงพอต่อภาระหนี้สินและการดำเนินงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด เน้นการใช้ทุนภายในจากเงินรับฝากและหุ้นของสมาชิก และกำหนดเป้าหมายการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่องให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ ให้ฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด รายงานสถานะสภาพคล่องทุกสิ้นวัน และจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน รวมทั้งมีการทดสอบสภาวะวิกฤติอย่างสม่ำเสมอ

5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) กำหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหลักการควบคุมภายใน

6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security policy) กำหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถตรวจจับภัยคุกคามและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการบริหารจัดการทรัพยากรและการให้บริการของระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน และการให้สิทธิการเข้าถึงการใช้งานของผู้ใช้ภายในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด และมีการทดสอบซักซ้อมแผนฉุกเฉินทางเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

พินิตารวเอก



(สายันท์ ภูสมบัติ)

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด